



ฉบับที่ 08/2563

### เรื่อง แลกข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนพฤษภาคม 2563

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนพฤษภาคม 2563 หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศที่มีทิศทางดีขึ้น ส่งผลให้ทางการเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาดำเนินการได้บางส่วน อย่างไรก็ตาม กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวมยังอยู่ในระดับต่ำ โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนหดตัวน้อยลง ตามการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันที่หดตัวน้อยลง ผลผลิตสินค้าเกษตรหดตัวน้อยลงจากผลผลิตปศุสัตว์ที่เพิ่มขึ้นตามการบริโภค การลงทุนภาคเอกชนหดตัวต่อเนื่องในทุกหมวดตามอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่อ่อนแอ การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวมากขึ้นตามการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่กลับมาหดตัว หลังเร่งผลิตและส่งออกในเดือนก่อน ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวชะลอลงจากรายจ่ายประจำหลังจากที่เร่งไปมากในเดือนก่อน อย่างไรก็ตาม รายจ่ายลงทุนกลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 7 เดือน

**ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบมากขึ้น จากราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่หดตัวต่อเนื่อง ประกอบกับค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปาที่ลดลงตามมาตรการบรรเทาค่าครองชีพ และราคาอาหารสดที่ชะลอลง ด้านตลาดแรงงานยังเปราะบาง สะท้อนจากจำนวนผู้ขอรับสิทธิว่างงานในระบบประกันสังคมที่เพิ่มขึ้นมาก **สำหรับภาคการเงิน** เดือนเมษายน 2563 เงินฝากคงค้างขยายตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อน จากเงินฝากออมทรัพย์ตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ที่ภาครัฐเริ่มโอนให้ผู้มีสิทธิในเดือนนี้ ด้านยอดสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน โดยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ชะลอตัวจากสินเชื่อครัวเรือน ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลง ขณะที่สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวสูงขึ้น จากสินเชื่อเสริมสภาพคล่องของธุรกิจ และมาตรการพักชำระหนี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบของโควิด-19

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

**การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** หดตัวน้อยลง จากการเริ่มผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง (ระยะที่ 1 และ 2) ส่งผลให้การใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหดตัวน้อยลง อย่างไรก็ตาม การระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายภาคบริการ เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังหลีกเลี่ยงการเดินทาง ประกอบกับการบริโภคทั้งสินค้าคงทนและกึ่งคงทนยังหดตัวต่อเนื่อง ตามกำลังซื้อที่อ่อนแอ **ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว** หดตัวต่อเนื่อง แม้จะเริ่มผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง แต่จำนวนผู้เยี่ยมชมยังหดตัวสูงทั้งนักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว เนื่องจากยังมีการจำกัดการเดินทางอยู่ ส่งผลให้รายได้ภาคบริการสาขาโรงแรมและภัตตาคารหดตัวทั้งรายได้จากค่าที่พักและค่าอาหาร สำหรับอัตราการเข้าพักแรมอยู่ที่ร้อยละ 2.6 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อย

**รายได้เกษตรกร** หดตัวน้อยลง ตามผลผลิตสินค้าเกษตรที่หดตัวน้อยลง จากผลผลิตหมวดปศุสัตว์ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ตามความต้องการบริโภค อย่างไรก็ตาม ผลผลิตข้าวนาปรังยังหดตัวจากภัยแล้ง ด้านราคาสินค้าเกษตรขยายตัวเล็กน้อยใกล้เคียงเดือนก่อน ตามราคาข้าวเปลือกเหนียวเป็นสำคัญ

**การลงทุนภาคเอกชน** หดตัวต่อเนื่อง ตามการลงทุนหมวดก่อสร้างและเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ยังคงหดตัวในทุกองค์ประกอบ จากอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่อ่อนแอ ทำให้ภาคธุรกิจชะลอการลงทุนออกไป

**การผลิตภาคอุตสาหกรรม** หดตัวมากขึ้น ตามการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่กลับมาหดตัว หลังเร่งผลิตเพื่อส่งออกในเดือนก่อนเป็นสำคัญ ขณะที่การผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หดตัวน้อยลงจากผลของมาตรการผ่อนปรนการจำหน่าย และการผลิตน้ำตาลทรายขาวเพิ่มขึ้นตามความต้องการจากต่างประเทศ

**การใช้จ่ายภาครัฐ** ขยายตัวชะลอลง ตามรายจ่ายประจำที่ชะลอลงหลังจากเร่งไปมากในเดือนก่อน โดยหมวดที่ชะลอลง ได้แก่ รายจ่ายอื่นของกรมการปกครอง เงินอุดหนุนทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และสถาบันการศึกษาภาครัฐ ขณะที่รายจ่ายลงทุนกลับมาขยายตัวเป็นเดือนแรกในรอบ 7 เดือน จากหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมชลประทาน และกรมทางหลวง หลังจาก พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 ประกาศใช้ อย่างไรก็ตาม อัตรากារเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมยังต่ำกว่าปีงบประมาณก่อนอย่างมีนัยสำคัญ

**มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร** ขยายตัว ทั้งการส่งออกและนำเข้า โดยการส่งออกกลับมาขยายตัวในหมวดผลไม้ที่ส่งไปจีนตอนใต้และเวียดนาม ตามความต้องการบริโภคและปริมาณผลผลิตที่สูงกว่าปีก่อน และหมวดชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ประเภท Cloud Computing ที่ส่งไปจีนตอนใต้ขยายตัว ตามความต้องการใช้งานประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ด้านการนำเข้ายังขยายตัวต่อเนื่องในหมวดโทรศัพท์มือถือ/อุปกรณ์จากจีนตอนใต้ ตามการเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่ที่น่าพอใจ

**ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบมากขึ้น จากราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่หดตัวต่อเนื่อง ประกอบกับค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปาที่ลดลงตามมาตรการบรรเทาค่าครองชีพ และราคาอาหารสดที่ชะลอลง ตามราคาผักและผลไม้ที่ลดลง รวมทั้งราคาข้าว เนื้อสัตว์ ไข่ ปลาและสัตว์น้ำที่ชะลอลง ด้านตลาดแรงงานยังเปราะบาง สะท้อนจากจำนวนผู้ขอรับสิทธิว่างงานในระบบประกันสังคมที่เพิ่มขึ้นมาก

**ภาคการเงิน** ยอดเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินเดือนเมษายน 2563 ขยายตัวสูงขึ้น ทั้งธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จากเงินฝากออมทรัพย์ตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ภาครัฐเริ่มโอนให้ผู้มีสิทธิในเดือนนี้ ด้านยอดสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน โดยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ชะลอตัวจากสินเชื่อครัวเรือน ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลง ขณะที่สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวสูงขึ้น จากสินเชื่อเสริมสภาพคล่องของธุรกิจ และมาตรการพักชำระหนี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบของโควิด-19

ธนาคารแห่งประเทศไทย

30 มิถุนายน 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์: 0 4391 3534

E-mail: Sunatthc@bot.or.th